



Fairfax County Public Schools  
8115 Gatehouse Road  
Falls Church, VA 22042

STANDARDS OF ACCREDITATION GROWTH REPORT  
Standards of Learning Growth Outcomes

PHIẾU BÁO MỨC TĂNG TIẾN (TIẾN BỘ) VỀ TIÊU CHUẨN ĐƯỢC CHÍNH THỨC CÔNG NHẬN  
Kết Quả Mức Tăng Tiến (tiến bộ) Trong Tiêu Chuẩn Học Vấn

Thưa Quý Phụ Huynh/Giám Hộ của: Số ID học sinh: \_\_\_\_\_

Lá thư này nhằm để cung cấp thông tin đến quý vị về sự tăng tiến (tiến bộ) của con em quý vị trong các kỳ kiểm tra đánh giá cấp tiểu bang để quý vị có thể cùng chúng tôi chúc mừng quá trình học tập của các em. Vào đầu mùa hè này, chúng tôi đã chia sẻ phiếu báo điểm chính thức về Tiêu Chuẩn Học Vấn (SOL) hay Chương Trình Thảm Định Thay Thế của Virginia (VAAP). Phiếu báo điểm thể hiện thang điểm bài kiểm tra tổng thể và mức độ thành tích của từng bài kiểm tra SOL mùa xuân hay VAAP của con em quý vị.

Mặc dù con em của quý vị đã không đạt được điểm thông thạo cho môn đọc và/hay môn toán của bài kiểm tra vào mùa xuân của mình, thành tích của các em đã được cải tiến so với các bài kiểm tra cấp tiểu bang trước đó. Điều này có nghĩa là con em của quý gần sắp đạt được các tiêu chuẩn cấp lớp. Tiểu Bang Virginia ghi nhận sự tăng tiến (tiến bộ) này khi đánh giá mức độ thành công của trường đối với các Tiêu Chuẩn Được Chính Thức Công Nhận (Standards of Accreditation (SOA)).

Con em của quý vị đã đạt được các mục tiêu tăng tiến (tiến bộ) SOA của tiểu bang trong: [Môn Đọc và/hay Môn Toán]

- Nếu con em của quý vị học lớp 3 vào mùa xuân, mức tăng tiến SOA được đánh giá dựa trên kết quả Thảm Định về Mức Tăng Tiến của Virginia (VGA) lớp 3 vào mùa thu.
- Nếu con em quý vị học lớp 4 đến lớp 8 vào mùa xuân, thì mức tăng tiến SOA được đánh giá dựa trên kết quả SOL hay VAAP của mùa xuân trước đó.

Các giáo viên và nhân viên của Quận Fairfax trông mong được tiếp tục hỗ trợ con em quý vị trong việc học tập trong năm học tới. Nếu quý vị có các thắc mắc về mức tăng tiến được tiếp tục trong môn đọc và/hay toán học của con em, xin quý vị vui lòng liên lạc với giáo viên của con em mình.